

"ตรีนุช" ปลื้ม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพได้จริงจัง

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2565

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจสอบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ปองกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธุ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 เขารวมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ซึ่งหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในครั้งนี้แล้ว นางสาวตรีนุชได้โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจ [ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong](#) ถึงโรงเรียนว่า

"(10 ต.ค. 65) การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาในเขตจังหวัดหนองคายครั้งนี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คือ อีกหนึ่งสถานศึกษา ที่ไม่ผิดหวังที่ได้มาตรวจสอบ เพราะได้เห็นการขับเคลื่อนนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ” อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ทั้ง 11 โรงเรียน มีนักเรียน รวม 1,227 คน ครูและบุคลากรรวม 105 คน โดยในปีนี้ได้มีโอกาส มิ่งบประมาณปี 65 เขามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปสร้างอาคาร มีแผนงานที่จะพัฒนาและใช้ทรัพยากรรวมกันกับโรงเรียนเครือข่าย สามารถดึงนักเรียนที่ออกจากระบบกลับมาเรียนได้หลายคน ขอชื่นชมทางโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน มีการสร้างทักษะอาชีพ มีกิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบบูรณาการ มีการดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการได้รับรางวัลของโรงเรียนและนักเรียน เสมือนเพชรเม็ดงามในชุมชน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนงบฯ ด้านต่าง ๆ เช่น การถนอมการนำเด็กจากโรงเรียนเครือข่ายมาเรียน และหาวิธีการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเครือข่ายเกิดคุณภาพด้วยคะ"

#ตรีนุชเทียนทอง

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม ที่ <https://photos.app.goo.gl/XkVUCS7BsBvrtjic6>

ที่มา [โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์](#) และ เฟซบุ๊กเพจ [ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong](#)